



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 24 - 30 สิงหาคม 2554

3 องค์การพิตสนองจำหน่ายข้าว

นายอนุกุล แต้มประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยถึงความพร้อมในการรับมือโครงการรับจำหน่ายข้าวของรัฐบาลที่จะมีการจำหน่ายข้าวหน้าปี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2554 นี้ได้เตรียมเสนอรัฐบาลลงทุนระบบไอทีตลอดกระบวนการรับจำหน่าย อาทิ โรงสีและคลังสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ การติดระบบจีพีเอสการขนส่งตั้งแต่โรงสี เข้าสู่คลังเก็บสินค้า และการติดระบบกล้องซีซีทีวี 24 ชั่วโมง เพื่อเชื่อมกับส่วนกลางที่กรุงเทพฯ สามารถตรวจสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อช่วยป้องกันการทุจริตได้

"อคส.เคยรับจำหน่ายข้าวสูงสุดปี 2547-2549 ปริมาณ 5.6 ล้านตัน ปัจจุบันอคส.มีเครือข่ายโรงสีที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 1,124 โรง มีกำลังการผลิตรวม 4,000 ตัน/วัน สามารถบริหารจัดการข้าวเปลือกได้ 10 ล้านตัน ส่วนของคลังสินค้าเก็บข้าวมีประมาณ 800 แห่งทั่วประเทศ สามารถเก็บข้าวได้ ประมาณ 9.7 ล้านตันข้าวสาร ขณะที่ข้าวหน้าปีคาดว่าชาวนาจะเก็บเกี่ยวข้าวได้ประมาณ 12-13 ล้านตัน จะมีทั้งข้าวหอมปทุมธานี ข้าวเหนียว และข้าวขาว 5%"

ขณะเดียวกันจะได้เสนอให้รัฐบาลปรับค่าบริหารจัดการที่รัฐบาลจัดสรรให้กับอคส. ต้นละ 45 บาท เห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน ควรจะจัดสรรเพิ่มให้เป็นต้นละ 50 บาท สำหรับค่าเช่าคลังต้นละ 30 บาทต่อเดือน อคส.จะได้มีการหารือกับผู้ประกอบการอีกครั้งหนึ่งว่าเหมาะสมหรือไม่ เพื่อจะได้นำเสนอในคราวเดียวกัน

นอกจากนี้เป็นกลไกรับจำหน่ายข้าวเปลือกแล้ว หากรัฐบาลมีโครงการจัดทำข้าวถุงเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคในประเทศ ภายหลังรัฐบาลเปลี่ยนแปลงจากโครงการประกันรายได้เป็นโครงการรับจำหน่าย ซึ่งจะทำให้ข้าวถุงในตลาดปรับราคาขึ้นตามกลไกตลาด อคส.ยังมีความพร้อมที่จะจัดทำข้าวถุงเพื่อผู้บริโภคด้วย

ด้านนายกมลวิศว์ แก้วแฝก กรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เปิดเผยความพร้อมของอ.ต.ก.ว่า ขณะนี้ทางอ.ต.ก.ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่จังหวัดต่างๆ พร้อมทั้งจะสนองนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งให้ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาวางระบบไอทีใหม่ เพื่อช่วยให้การรับจำหน่ายข้าวมีประสิทธิภาพป้องกันการทุจริต สำหรับโรงสีข้าวที่มีอยู่ในเครือข่ายประมาณกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ และมีคลังสินค้าเก็บข้าวประมาณ 200 แห่ง สามารถเก็บข้าวได้ 2.5 ตันข้าวสาร

"ที่ผ่านมา อ.ต.ก. เคยรับจำหน่ายข้าวเปลือกสูงสุด 5 ล้านตัน ในช่วงประมาณปี 2547-2549 ได้รับความบริหารจัดการต้นละ 45 บาท หากเทียบกับค่าใช้จ่าย ค่าขนส่ง มีแนวคิดจะเสนอรัฐบาลเพิ่มเติมให้ปรับราคาใหม่ ขึ้นอยู่กับพิจารณาของรัฐบาล แต่ถ้าไม่ปรับก็ไม่มีปัญหาพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล"

ขณะนี้ทางอ.ต.ก.ได้จัดสรรกำลังคนออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ดำเนินโครงการนโยบายของรัฐบาล และส่วนที่ 2 ทำธุรกิจของอ.ต.ก. ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่รัฐบาลไม่มีงานนโยบายจะได้มีธุรกิจดูแลองค์กรและพนักงานต่อไปได้ ปัจจุบันอ.ต.ก.มีพนักงานทั้งหมดทั่วประเทศ 403 คน แบ่งออกเป็นข้าราชการ 315 คน ส่วนที่เหลือมีทั้งลูกจ้างประจำและชั่วคราว"

ด้านแหล่งข่าวในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวว่าเบื้องต้นธ.ก.ส.ได้เตรียมแผนรับจำหน่ายข้าวเปลือกหน้าปีการผลิต 2554/55 วงเงินรับจำหน่าย 90,000 ล้านบาท ปริมาณ 5.6 ล้านตัน เกษตรกร 1-2 ล้าน

ราย จำนวนรับจำหน่ายต่อราย 20 ตัน หรือรายละไม่เกิน 300,000 บาท ราคารับจำหน่ายข้าวเปลือกเจ้าตันละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 20,000 บาท ความชื้นไม่เกิน 15% ราคาลดหลั่นลงตามความชื้นข้าว โดยข้อมูลทั้งหมดนี้จะได้นำไปหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งจะได้หารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่พบการดำเนินโครงการรับจำหน่ายที่ผ่านมา เพื่อป้องกันปัญหาอุปสรรคไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

ก่อนหน้านี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ทำหนังสือถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐบาลใช้เป็นข้อมูลดำเนินการโครงการรับจำหน่าย โดยสตง.ระบุผลการตรวจสอบโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2548/49 และ 2549/50 รัฐบาลมีหนี้ค้างชำระ ธ.ก.ส. คิดเป็นเงิน 94,105.02 ล้านบาท

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าได้มอบหมายให้ นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ไปวางกรอบการปฏิบัติส่วนจะมีวิธีการอย่างไรนั้นรัฐมนตรีช่วย (ภูมิ สาระผล) จะเป็นผู้กำหนดวิธีการปฏิบัติทั้งหมด

ขณะที่นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยอมรับว่านายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้หารือเบื้องต้นว่าจะให้รับผิดชอบโครงการรับจำหน่ายข้าว แต่ยังไม่เป็นลายลักษณ์อักษร อยากให้มีการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจึงให้รายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการจำหน่ายข้าวก็เป็นนโยบายที่รับจำหน่ายข้าวทุกเม็ด ไม่ใช่กำหนดเป็นโควตาอย่างแน่นอน

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

โรงสีดี "ทักษิณ" ล้วงลูกจำหน่ายข้าว หวั่นพาณิชย์ทดสอบตราการค้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางการค้าข้าวตื่นตระหนกต่อกระแสข่าวความไม่ชัดเจนในนโยบายข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ โดยเฉพาะการวางหลักเกณฑ์การรับจำหน่ายข้าวปีการผลิต 2554/2555 และการระบายข้าวสารใน สต็อกเก่าของรัฐบาลที่คาดว่าจะยังมีข้าวเหลืออยู่ในสต็อกอีกราว 2.1 ล้านตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว

ทั้งนี้ มีกระแสข่าวเกิดขึ้นในวงการค้าข้าวว่า กระทรวงพาณิชย์จะระบายข้าวในสต็อกเก่าออกมาในไม่ช้านี้ โดยเชื่อว่าจะทยอยระบายสต็อกเดือนละ 100,000-200,000 ตัน ด้วยวิธีเปิดประมูลเป็นการทั่วไป แต่ก็ยังไม่ได้รับความชัดเจน ประกอบกับล่าสุดมีรายงานข่าวเข้ามาว่า องค์การคลังสินค้า (อคส.) เตรียมที่จะเซ็นสัญญาขายข้าวขาว 15% ให้กับรัฐบาลอินโดนีเซียประมาณ 300,000 ตัน ในราคาตันละ 515 เหรียญสหรัฐ และจะแบ่งข้าวจำนวนนี้ให้กับผู้ส่งออกข้าวบางรายได้รับสัญญาการปรับปรุงคุณภาพข้าวเพื่อการส่งออก แต่ทั้งหมดนี้จะต้องรอความชัดเจนในการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายข้าว (กชข.) ชุดใหม่ที่กำลังอยู่ในระหว่างการแต่งตั้ง

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าวเปิดเผยว่า จากการติดตามการประชุมของทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย ความเห็นของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการค้าข้าว รวมทั้งการโฟนอินเข้ามาในที่ประชุมของอดีตนายกทักษิณ ชินวัตร ทำให้เข้าใจว่า จะมีกระแสระบายข้าวในสต็อกออกมาเป็นระยะ ๆ แน่แน่นอน ส่งผลจิตวิทยาต่อตลาดข้าวภายในประเทศ จากเดิมที่ทั้งผู้ส่งออกข้าวและโรงสีข้าวไล่ซื้อข้าวในตลาดเพื่อหวังราคาจำหน่ายข้าวราคาใหม่ที่สูงถึงตันละ 15,000 บาท สำหรับข้าวขาว และ 20,000 บาท สำหรับข้าวหอมมะลิ ส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดปรับตัวสูงขึ้นมาตลอด

"แต่เมื่อมีข่าวออกมาว่า รัฐบาลกำลังเร่งระบายข้าวเก่าในสต็อกออกมา ราคาข้าวไทยในช่วง 2-3 วันนี้จึงร่วงลงทันที เพราะผู้ซื้อต่างประเทศชะลอแผนนโยบายการรับจำหน่ายใหม่ ส่งผลให้ราคาข้าวขาว 100% วันที่ 24 สิงหาคมอยู่ที่ตันละ 580-590 เหรียญสหรัฐ ราคาข้าวขาว 25% ก็ลดลงที่ 535-545 เหรียญสหรัฐ ข้าวหนึ่ง 100% ลดลงมาอยู่ที่ 605-615 เหรียญสหรัฐ ขณะที่ราคาเวียดนามกลับทรงตัวอยู่ที่ 565-575 ต่ตัน" แหล่งข่าวกล่าว

และเมื่อเทียบระหว่างราคาข้าวส่งออกกับราคาข้าวในประเทศของสมาคมโรงสีข้าวไทย ในระยะ 1 สัปดาห์ (18-24 สิงหาคม 2554) ก็ลดลงด้วย โดยราคาข้าวหนึ่ง 100% ปรับลดลงจากตันละ 17,200-17,400 บาท เหลือ 17,000-17,300 บาท, ข้าวหนึ่ง 5% ลดลงมาจาก 16,500-16,800 บาท เหลือ 16,000-16,300 บาท, ข้าวขาว 100%

ลดลงจาก 16,500-17,000 บาท เหลือ 16,200-16,500 บาท และข้าวขาว 5% 16,000-16,300 บาท เหลือ 15,500-16,000 บาท

นายบรรจง ตั้งจิตวัฒนกุล อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยและประธานกลุ่มโรงสีภาคกลาง กล่าวว่า การที่กระทรวงพาณิชย์ยังไม่มีมติชัดเจนในเรื่องการระบาย แต่กลับมีการปล่อยข้าวออกมาเป็นระยะ ๆ ส่งผลต่อราคาข้าวเปลือกในตลาดปรับลดลงเฉลี่ยตันละ 700-800 บาท หรือหากคิดเป็นข้าวสารก็จะลดลงตันละ 1,000 บาท ซึ่งราคานี้เป็นราคาข้าวที่ลดลงในระยะเวลาเพียงแค่ 2 วัน ในช่วงก่อนและหลังแถลงนโยบายต่อสภา

"การระบายข้าวถือเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งของการจำหน่าย รัฐบาลยังไม่ควรจะต้องข้าวในสต็อก 2 ล้านตันในขณะนี้ แต่ควรเว้นระยะเวลา 2 เดือนนับจากนี้ หรือหากจำเป็นที่จะต้องระบาย ควรใช้วิธีการประมูลเบสิสผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย"

นอกจากนี้ สมาคมโรงสีข้าวไทยยังมีความเห็นว่า การตั้งราคาจำหน่ายข้าวปทุมธานีตันละ 16,000 บาท กับราคาจำหน่ายข้าวเปลือกเจ้าตันละ 15,000 บาท ต้องให้ราคาจำหน่ายข้าวเปลือกเจ้าสำหรับสีเป็นข้าวขาว 100% สูงกว่าข้าว 5% ตันละ 700-800 บาท และจะเสนอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการชำระเงินเครดิตล่าช้าของผู้ส่งออก โดยรัฐบาลสนับสนุนให้กู้ชุดเชยดอเบี้ยให้ผู้ส่งออกในอัตรา MOL -3% เพื่อให้ผู้ส่งออก นำมาชำระค่าข้าวให้โรงสีภายใน 1 สัปดาห์ จากเดิมจะให้เครดิตในเวลา 1 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินไป

ด้านนายวิชัย ศรีนวกุล อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ในฐานะประธานกลุ่มโรงสีข้าวหอมมะลิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า สมาคมโรงสีจะมีการประชุมใหญ่ในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ เพื่อรวบรวมความเห็นจากโรงสีทุกกลุ่ม ก่อนที่จะนำไปเสนอต่อ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในสัปดาห์หน้า

โดยในส่วนของกลุ่มโรงสีข้าวหอมมะลิซึ่งมีจำนวน 92 โรง ในพื้นที่ 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 3 จังหวัดภาคเหนือ มีมติจะเสนอให้รัฐบาลเพิ่มราคาจำหน่ายข้าวแบบยังฉางอีกตันละ 1,000 บาท เป็น 21,000 บาท จากราคาจำหน่ายข้าวหอมมะลิแบบใบประทวนที่ตันละ 20,000 บาท เพื่อสร้างแรงจูงใจการจำหน่ายยังฉางมากขึ้น โดยในปีนี้อาจจะมีผลผลิตข้าวหอมมะลิออกสู่ตลาดราว 6 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งปริมาณใกล้เคียงกับผลผลิตข้าวเหนียว

"ส่วนข้าวเหนียว ทางกลุ่มโรงสีข้าวเหนียวขอให้ตั้งราคาจำหน่ายไว้ที่ตันละ 18,000 บาท พร้อมทั้งเสนอให้รัฐบาลเร่งสีแปรสภาพข้าวหอมมะลิภายใน 7 วันเพื่อป้องกันข้าวเสียสภาพ โดยโรงสียินดีจะปรับเพิ่มวงเงินประกันจาก 30% เป็น 50% ของข้าวที่รับจำหน่าย" นายวิชัยกล่าว

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากการหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เสนอให้ตั้งคณะกรรมการดูแลบริหารจัดการแบบครบวงจร ทั้งการรับจำหน่ายข้าว การจัดเก็บข้าวเปลือก การสีแปรสภาพเป็นข้าวสาร การระบายข้าวและการปิดบัญชีรับจำหน่ายในแต่ละฤดูกาล ส่วนหนี้เดิมที่มีอยู่กับ ธ.ก.ส. รวมถึงสต็อกข้าวเดิมที่มีอยู่ให้คณะกรรมการอีกชุดเข้ามาบริหารจัดการ นอกจากนี้ ในส่วนการรับจำหน่ายข้าวเปลือกยังข้าวเกษตรกร ธ.ก.ส.เสนอให้ชุมชนและสถาบันของเกษตรกรเข้ามาบริหารจัดการข้าวเปลือก โดยรัฐบาลสนับสนุนการแปรรูป

รายงานข่าวจาก ธ.ก.ส.ว่า ได้มีการเสนอให้รับจำหน่ายตามนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ รายละเอียด 20 ตัน หรือคิดเป็นเงิน 300,000 บาท โดยรอบนี้ได้ประเมินวงเงินที่รับจำหน่ายประมาณ 90,000 ล้านบาท โดยไม่ได้รับจำหน่ายทั้งหมด **ที่มา ประชาชาติธุรกิจ**

สดง.ยื่นนายกฯทูลจรีตจำหน่ายข้าว 2ปีแจ้งบาน-เอกสารพิบัติปัญหา แนะปิดช่องโหว่สกัดข้าวรอย

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) ได้ทำหนังสือถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อสรุปปัญหาและความเสี่ยงสำคัญที่พบจากการตรวจสอบโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือก เพื่อให้รัฐบาลใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงการดำเนินงานโครงการรับจำหน่ายข้าวครั้งนี้

ให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการปรับปรุงการดำเนินงาน ให้ สตง.รับทราบด้วย

แหล่งข่าวกล่าวว่า สตง.ระบุว่าได้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2548/49 และ 2549/50 พบปัญหาอุปสรรคหลายประการ ทั้งความไม่โปร่งใสของการดำเนินงาน รัฐบาลรับภาระขาดทุนทุกปีจากการจำหน่ายข้าวได้ในราคาต่ำ มีหนี้ค้างชำระต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คิดเป็นเงิน 94,105.02 ล้านบาท นอกจากนี้ รัฐบาลยังคงต้องรับภาระขาดทุนรวมถึงค่าชดเชยดอกเบี้ยที่ค้างชำระเป็นเงินทั้งสิ้น 37,606.16 ล้านบาท ข้าวสารที่จัดเก็บในคลังสินค้ากลางเสื่อมสภาพจากการจัดเก็บไว้นานอีกประมาณ 1.86 ล้านกระสอบ การปฏิบัติงานบางขั้นตอนที่สำคัญตามโครงการยังไม่เหมาะสม อาทิ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการออกไปรับรองเกษตรกรไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดปัญหาการสวมสิทธิ เกษตรกรส่วนใหญ่ลักลอบนำข้าวไปขาย

แหล่งข่าวกล่าวว่า การรับจำนำข้าวเปลือกเป็นการแทรกแซงบิดเบือนกลไกราคาตลาด ทำให้ระดับราคาข้าวเปลือกสูงขึ้น ผู้บริโภคในประเทศต้องรับภาระในการบริโภคข้าวในราคาที่สูงขึ้น ขณะที่การกำหนดราคารับจำนำสูง จะทำให้เกษตรกรมีแรงจูงใจในการเพิ่มพื้นที่หรือรอบการผลิตมากขึ้น และทำให้มีผลผลิตข้าวเปลือกออกสู่ตลาดในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น เป็นภาระของรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณในการรับจำนำข้าวเพิ่มสูงขึ้น เกษตรกรขาดการพัฒนาปรับปรุงการผลิต เนื่องจากราคาที่ขายได้สูงกว่าราคาปกติ ไม่ได้สะท้อนประสิทธิภาพหรือต้นทุนการผลิตที่แท้จริง จะทำให้ผู้ส่งออกข้าวของไทยเสียเปรียบในการแข่งขัน และอาจไม่สามารถส่งออกไปแข่งขันกับต่างประเทศได้

"ขณะที่ขั้นตอนการดำเนินโครงการและมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาก หากไม่มีระบบการควบคุม กำกับดูแลที่ดี อาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการทุจริตได้ เช่น โรงสีอาจหมุนเวียนนำข้าวไปใช้ก่อน หรือมีการปลอมปนคุณภาพข้าว หรือมีการนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาแทน" แหล่งข่าวระบุ

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ นายสมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย เศรษฐกิจมหภาค สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เคยให้สัมภาษณ์ว่านโยบายรับจำนำข้าวที่ให้ราคาสูงของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ (รับจำนำข้าวเปลือกตันละ 15,000 บาท ข้าวหอมมะลิตันละ 20,000 บาท) นำเป็นห่วงมากที่สุด เนื่องจากต้องใช้เงินจำนวนมากถึงปีละ 500,000 ล้านบาท คิดเป็น 25% ของงบประมาณแผ่นดิน หากรัฐบาลบริหารประเทศครบ 4 ปี ต้องใช้เงินสูงถึง 2 ล้านล้านบาท

[ที่มา มติชนออนไลน์](#)

พาณิชย์ ชงรัฐบาลตั้ง กชช ชุดใหม่

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภายหลังจากรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้น กระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้รัฐบาลพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) ชุดใหม่ หลังจากชุดเก่าได้หมดวาระลงพร้อมกับรัฐบาลก่อน เพื่อเร่งประชุมพิจารณากำหนดแนวทาง เงื่อนไขการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 54/55 ตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงพิจารณากำหนดราคารับจำนำข้าวชนิดอื่นอีก ทั้งข้าวเปลือกหอมจังหวัด ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว รวมถึงงบประมาณที่จะใช้ในการรับจำนำ

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับจำนำ จะเหมือนกับเงื่อนไขของโครงการประกันรายได้เกษตรกร เช่น จำนวนครัวเรือนของเกษตรกรที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการรับจำนำได้ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร เป็นต้น ส่วนราคารับจำนำ ราคาข้าวเปลือกเจ้า รัฐบาลกำหนดไว้แล้วที่ตันละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 20,000 บาท ส่วนข้าวชนิดอื่นๆ อาจใช้วิธีการกำหนดราคาโดยคิดจากราคาตลาด ซึ่งหากราคาตลาดต่ำเกินไป ราคารับจำนำก็จำเป็นต้องสูงเพื่อดึงราคาตลาดให้สูงขึ้น แต่หากราคาตลาดสูงอยู่แล้ว ราคารับจำนำก็ต้องให้ใกล้เคียงกัน เพื่อไม่ให้ราคาผันผวน

นายบรรยงกล่าวต่อว่า จะเสนอให้ กษช.พิจารณาขยายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ที่ขณะนี้ปริมาณเหลือประมาณ 2 ล้านตันด้วย โดยจะเสนอให้ทยอยระบายออกทีละน้อย เพื่อไม่ให้กระทบกับราคาตลาด สำหรับการส่งออกข้าวของไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-24 ส.ค.54 มีปริมาณ 8.2 ล้านตัน มูลค่า 4,552 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 137,503 ล้านบาท โดยมีตลาดส่งออกสำคัญคือ ไนจีเรีย, โกลดีเวียร์, กานา, แอฟริกาใต้, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, เซเนกัล, บังกลาเทศ สำหรับราคาส่งออก (เอฟโอบี) ข้าวไทย เช่น ข้าวหอมมะลิ 100% ต้นละ 1,004 ดอลลาร์ฯ ข้าวขาว 100% ต้นละ 626 ดอลลาร์ฯ ข้าวขาว 5% ต้นละ 531 ดอลลาร์ฯ ข้าวหนึ่ง 100% ต้นละ 555 ดอลลาร์ฯ และข้าวเหนียว 10% ต้นละ 1,175 ดอลลาร์ฯ

ที่มา เดลินิวส์

หวั่นจำหน่ายข้าวขาดทุนแสนล้าน

นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน อธิบดีที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี (ไตรรงค์ สุวรรณคีรี) เปิดเผยว่าหากรัฐบาลพรรคเพื่อไทยรับจำหน่ายข้าวเปลือกเจ้าที่ต้นละ 15,000 บาท ฤดูกาลผลิตในปีที่จะถึงนี้จะมีโอกาสสูงที่จะขาดทุนมากถึงต้นละ 5,000 บาท เพราะเวลานี้ข้าวเปลือกเจ้าในท้องตลาดต้นละ 10,500 บาท โอกาสที่ราคาข้าวในท้องตลาดจะสูงขึ้นเป็นไปได้ยากเพราะอินเดียมีข้าวอยู่ในสต็อกมากถึง 20 ล้านตัน ปกติอินเดียสต็อกข้าว 10 ล้านตัน มีความเป็นไปได้ที่อินเดียจะระบายข้าว เมื่อราคาจำหน่ายข้าวไทยสูงต้นละ 15,000 บาท ผู้ซื้อจะหันไปซื้อจากอินเดียและเวียดนาม

หากราคาข้าวในท้องตลาดไม่ขึ้นรัฐบาลก็ต้องรับจำหน่ายทั้งหมด คาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวนาปี 2554/55 จะออกมาช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ประมาณ 24 ล้านตัน ถ้าจะรับจำหน่ายบางส่วนเพื่อตั้งราคาข้าวขึ้นจากปัจจัยของอินเดียและเวียดนาม ถ้าราคาข้าวไม่ขึ้นรัฐบาลก็ต้องรับจำหน่ายทั้งหมด 24 ล้านตัน ขาดทุนต้นละ 5,000 บาท หรือขาดทุนรวมกว่า 100,000 ล้านบาท ถ้ารับจำหน่ายบางส่วนชวนาที่ไม่ได้รับต้นละ 15,000 บาท อาจต้องเคลื่อนไหว

นายไพโรจน์ อิศระเสรีพงษ์ ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย ที่ปรึกษาโครงการรับจำหน่ายข้าวของพรรค กล่าวว่าได้เสนอแนวทางการรับจำหน่ายข้าวเพื่อลดการขาดทุนของรัฐบาลให้กับพรรค โดยมีรายละเอียดคือราคาจำหน่ายข้าวเปลือกเจ้า 100% ความชื้นไม่เกิน 15% กำหนดไว้ที่ต้นละ 15,000 บาท หากชวนาเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางจะได้รับเต็ม 15,000 บาท หากจำหน่ายไปประทวนต้นละ 14,700 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 5% รับจำหน่ายยุ้งฉางต้นละ 14,300 บาท จำหน่ายไปประทวนต้นละ 13,800 บาท หอมมะลิจำหน่ายยุ้งฉางต้นละ 20,000 บาท จำหน่ายไปประทวนต้นละ 19,000 บาท หอมจังหวัดจำหน่ายยุ้งฉางต้นละ 19,200 บาท จำหน่ายไปประทวน 18,200 บาท ข้าวหอมปทุมธานีจำหน่ายยุ้งฉางต้นละ 15,500 บาท จำหน่ายไปประทวนต้นละ 15,000 บาท

เขากล่าวว่าผลผลิตข้าวเปลือกนาปีคาดว่าจะออกสู่ตลาดประมาณ 23 ล้านตัน เป็นข้าวเปลือกเหนียว 6.5 ล้านตัน ข้าวเปลือกหอมมะลิ 6.5 ล้านตัน ข้าวเปลือกเจ้าและปทุมธานีประมาณ 10 ล้านตัน โดยข้าวเหนียวส่วนใหญ่บริโภคในประเทศ หอมมะลิข้าวถุงแบรนด์ต่างๆ จะมีการเก็บสต็อกไว้จำนวนหนึ่ง เพราะฉะนั้นปริมาณข้าวที่จะเข้าสู่โครงการรับจำหน่ายจะเป็นข้าวหอมมะลิบางส่วน ข้าวเปลือกเจ้าและหอมปทุมธานีรวมกันประมาณ 8-9 ล้านตัน ใช้เม็ดเงินประมาณ 1.4 แสนล้านบาท

"เร็วๆ นี้จะมีการหารือกับผู้ประกอบการโรงสีข้าว เกี่ยวกับอัตราการส่งมอบต้นข้าวที่เหมาะสม เพราะปัจจุบันทั้งชวนาและโรงสีมีการพัฒนาคุณภาพการปลูกและการสีข้าว เพราะฉะนั้นอัตราการส่งมอบต้นข้าวอาจต้องสูงกว่าที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเพื่อความพร้อมการดำเนินการรับจำหน่ายทำได้ทันเดือนพฤศจิกายน ช่วงที่ผลผลิตข้าวนาปีออกสู่ตลาดอย่างแน่นอน"

ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวแสดงความเป็นห่วงนโยบายรับจำหน่ายข้าวของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ในวันแถลงนโยบายของรัฐบาลเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมาว่าโครงการรับจำหน่ายข้าวต้น

ละ 15,000-20,000 บาท จะละเมิดข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศหรือไม่ และจะกระทบต่อขีดแข่งขันการส่งออกข้าวของไทยหรือไม่ และต้องการให้รัฐบาลมีความรอบคอบเพื่อประโยชน์ร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-25 ส.ค. 2554 มีจำนวน 435,587 ตัน มูลค่า 209.553 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 25 ส.ค. 2554 มีจำนวน 5.055 ล้านตัน มูลค่า 2.396 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 11% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 21%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในขณะนี้เวียดนามทำสัญญาขายข้าวไปแล้ว 6.2 ล้านตัน และสมาคมอาหารคาดว่าในปีนี้จะส่งออกประมาณ 7.4 ล้านตัน

ขณะที่สถานการณ์ด้านราคาข้าวส่งออกของเวียดนามในขณะนี้ ราคายังคงปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นผลจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่มีเป็นจำนวนมาก เช่น อินโดนีเซีย ประกอบกับบางส่วนมีการสต็อกข้าวไว้เพื่อเก็งกำไร โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 570-580 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เพิ่มขึ้นจาก 545-560 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เมื่อสัปดาห์ก่อน ในขณะที่ข้าว 25% ราคาอยู่ที่ 530-540 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เพิ่มขึ้นจาก 500-520 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เมื่อสัปดาห์ก่อน

ขณะนี้เกษตรกรในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้เก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน และบางส่วนได้เริ่มเพาะปลูกข้าวนาปรังรอบที่ 2 แล้ว โดยคาดว่าข้าวนาปรังรอบที่ 2 จะมีผลผลิตประมาณ 3 ล้านตันข้าวเปลือกและไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในตลาด ซึ่งจะช่วยให้ผลผลิตข้าวในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงในปีเพิ่มขึ้นประมาณ 3% รวมเป็น 21.7 ล้านตัน

หนังสือพิมพ์เวียดนาม อีโคโนมิค ไทมส์ รายงานว่า เวียดนามอาจส่งออกข้าว 7.5-8 ล้านตันในปีนี้ หลังจากที่ผลผลิตข้าวเปลือกต่อปีเพิ่มขึ้นตามคาด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สมาคมอาหารเวียดนาม คาดการณ์ตัวเลขส่งออกข้าวดังกล่าวโดยอิงตามการประมาณการณ์ของกระทรวงเกษตรที่ว่า ผลผลิตข้าวเปลือกอาจเพิ่มขึ้นเป็น 41.6 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าที่รัฐบาลคาดไว้ที่ 41.02 ล้านตัน ซึ่งเป็นระดับสูงเป็นประวัติการณ์

สมาคมอาหารเวียดนาม เปิดเผยว่า ช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามส่งออกข้าวไปแล้วจำนวน 5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่งผลให้รายได้จากการส่งออกข้าวในช่วงดังกล่าวอยู่ที่ 2.36 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตาม สมาคมอาหารเวียดนาม ระบุว่า หากไม่มีภัยธรรมชาติใดๆ การส่งออกข้าวของเวียดนามจะสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 7 ล้านตัน ประมาณ 1 ล้านตัน อีกทั้ง ยังมีแนวโน้มว่า เวียดนามจะได้รับประโยชน์จากนโยบายค้าประกันราคาข้าวแก่เกษตรกรของรัฐบาลชุดใหม่ของไทย ที่ช่วยเพิ่มราคาข้าวไทยในตลาดต่างประเทศ เวียดนาม ส่งออกข้าวในช่วงปี 2553 ปริมาณ 6.75 ล้านตัน มูลค่า 3.23 พันล้านเหรียญสหรัฐ ถือเป็นประเทศส่งออกข้าวมากที่สุด อันดับสองรองจากไทย

ที่มา [Riceonline.com](#)

อินเดีย

เจ้าหน้าที่ของทางการคาดว่า คณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (An empowered group of ministers or eGoM) จะมีการประชุมในเร็ว ๆ นี้ เพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องให้มีการอนุญาตส่งออกข้าวสาลี และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ ซึ่งอาจจะมีการอนุญาตให้ส่งออกเพิ่มขึ้นจากที่เคยอนุมัติก่อนหน้านี้ 1 ล้านตัน โดยมีการคาดหมายว่ารัฐบาลอาจจะอนุญาตให้ส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นอีก 2 ล้านตัน และข้าวสาลี 2 ล้านตัน ซึ่งในส่วนของข้าวนั้นอาจจะเป็นการส่งออกข้าวเปลือก (raw rice) บางส่วน และที่เหลือจะเป็นข้าวึ่ง (par-boiled rice)

มีรายงานว่า กลุ่มโรงสีและเกษตรกรในแคว้น Andhra Pradesh ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาอนุญาตให้ส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติเพิ่มอีก เพราะในแคว้น Andhra Pradesh กำลังประสบปัญหาขาดแคลนคลังเก็บสินค้าข้าว เนื่องจากคลังของรัฐบาลเต็มไปด้วยข้าวที่เก็บสต็อกไว้ ทำให้ผู้ค้าข้าวและโรงสีกดราคารับซื้อจากเกษตรกร ซึ่งนอกจากจะมีการอ้างเหตุผลที่ไม่มีคลังเก็บสินค้าเพียงพอแล้ว ผู้ค้าข้าวก็ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะรับซื้อข้าวได้อีกเพราะไม่มีการส่งออก ดังนั้นทั้งเกษตรกรและผู้ค้าข้าวจึงออกมาประท้วงรัฐบาลและเรียกร้องดังกล่าว

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลมีสต็อกธัญพืช (ข้าวและข้าวสาลี) ประมาณ 61 ล้านตัน (ข้าวประมาณ 25 ล้านตัน และข้าวสาลี 36 ล้านตัน) ซึ่งมากกว่าความต้องการที่กำหนดไว้ถึง 2 เท่า (รัฐบาลกำหนดให้มีสต็อกข้าว 12 ล้านตัน และข้าวสาลี 20 ล้านตัน)

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

มีรายงานว่า บริษัท COFCO (China Oil and Foodstuffs Corporation) ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารและรัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ของจีน (a leading grain, oils and foodstuffs import and export group in China and the biggest rice importers and exporters) เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทว่า บริษัทได้บรรลุข้อตกลงเป็นครั้งแรกของประเทศในการสั่งซื้อข้าวหอม (100% Neang Malis Fragrant rice) จากบริษัท Angkor Rice ของกัมพูชาจำนวน 1,000 ตัน ในราคาเกือบตันละ 1,000 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งได้มีการลงนามในระหว่างการเดินทางไปเยือนกัมพูชาของผู้นำรัฐบาลจีนในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างทั้ง 2 ประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ (The Ministry of Commerce) รายงานว่า ในปัจจุบันนี้ กัมพูชามีผู้ส่งออกข้าวประมาณ 35 รายโดยในช่วงครึ่งปีแรกมีการส่งออกข้าวแล้ว 80,442 ตัน เพิ่มขึ้น 369% เมื่อเทียบกับจำนวน 17,144 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

ทางการคาดว่าผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2011/12 จะมีปริมาณ 74 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้น 9% จากปีก่อนหน้า

มีรายงานว่า บริษัท Vinafood 2 ได้เสนอขายข้าวอีก 300,000 ตัน ให้แก่อินโดนีเซีย ขณะที่ผู้บริหารของ BULOG กล่าวว่า รัฐบาลยังไม่ได้พิจารณาข้อเสนอดังกล่าว เพราะกำลังทำการประเมินสถานการณ์ข้าวทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้ ในเดือน ก.ย. คาดว่าอินโดนีเซียจะรับมอบข้าวจากเวียดนามประมาณ 174,000 ตัน และอีก 326,000 ตัน ในเดือน ต.ค. ศกนี้

เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวว่า องค์การคลังสินค้าของไทย (The Public Warehouse Organisation (PWO)) ได้เซ็นสัญญาส่งมอบข้าวขาว 15% ระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลจำนวน 300,000 ตัน กับอินโดนีเซีย โดยวงการค้าคาดว่า ราคาส่งออกอยู่ในราว 550 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (C&F) หรือราว 515 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB)

ที่มา Oryza.com

พม่า

มีรายงานว่า พม่าจะมีการส่งออกข้าวจากท่าเทียบเรือ Patheingyi ซึ่งตั้งอยู่ในภาคอิรวดี (the Ayeyarwady Region) นับเป็นครั้งแรกที่มีการส่งออกจากท่านี้หลังจากที่มีการก่อสร้างมากกว่า 10 ปีแล้ว โดยจะมีการส่งข้าวล็อตแรกจำนวน 3,100 ตันไปยังประเทศฟิลิปปินส์

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางการพม่าระบุว่า การส่งออกข้าวโดยตรงจากท่าเทียบเรือนี้จะช่วยลดขั้นตอนและความล่าช้าที่จะเกิดขึ้นเมื่อเทียบกับการส่งออกโดยผ่านทางท่าเรือที่นครย่างกุ้ง รวมทั้งเป็นการประหยัดต้นทุนด้านขนส่งด้วย ปัจจุบันนี้ พม่ามีการส่งออกข้าวโดยผ่านทางท่าเรือย่างกุ้งกว่า 90% โดยข้าวที่ส่งมาจากภาคอิระวดีดีกว่า 45%

ที่มา Oryza.com

เกาหลีใต้

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เกาหลีใต้ได้ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวภายใต้ข้อตกลงที่ทำไว้กับองค์การการค้าโลก (The World Trade Organization; WTO) จำนวน 81,734 ตัน จากประเทศจีน สหรัฐฯ และไทย โดยซื้อข้าวกล้องเมล็ดกลาง (Brown Medium US No.3 better) จำนวน 20,114 ตัน จากสหรัฐฯ ในราคา 822 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวกล้องเมล็ดสั้น (Brown Short US No.3 or better) จำนวน 29,471 ตัน จากจีน ในราคา 879 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวสาร (Milled rice US No.4 or better) จำนวน 15,000 ตัน (ไม่ระบุแหล่ง) ในราคา 515 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ข้าวกล้องเมล็ดยาว (Brown Long US No.3 or better) จำนวน 14,059 ตัน จากไทย ในราคา 669.47 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวสารเมล็ดยาว (Milled Long US No.3 or better) จำนวน 3,000 ตัน จากไทย ในราคา 674.46 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวสารเมล็ดสั้น (ข้าวเหนียว) (Milled Short, glutinous US No.1) จำนวน 90 ตัน จากไทย ในราคา 1,270.67 เหรียญสหรัฐต่อตัน และไม่มีการซื้อข้าวสารเมล็ดยาว (Milled Long US No.1) จำนวน 2,010 ตัน โดยกำหนดส่งมอบตั้งแต่ ต.ค. ศกนี้ จนถึง มี.ค. ศกหน้า (ตามชนิดข้าว)

สถาบันเศรษฐกิจชนบทเกาหลี (The Korea Rural Economic Institute) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยของรัฐบาลเกาหลีใต้คาดการณ์ว่า ผลผลิตข้าวภายในประเทศจะอยู่ที่ 4.12 - 4.24 ล้านตันในปีนี้ ซึ่งปรับตัวลดลง 1.2 - 4.0% จากผลผลิตในปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 4.29 ล้านตัน

ทางสถาบันฯ ให้เหตุผลว่าสภาพอากาศในปีที่ไม่เอื้ออำนวย อาทิ ฝนตกหนัก และพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ลดลง ทำให้ผลผลิตข้าวตกต่ำ โดยพื้นที่นาข้าวในปีนี้อัตราลดลงเหลือ 5.34 ล้านไร่ จากระดับ 5.57 ล้านไร่ ในปีที่แล้ว ซึ่งผลผลิตข้าวที่ปรับตัวลดลงอาจทำให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่ออุปทานข้าว

ทั้งนี้ สถาบันฯ ระบุว่า การบริโภคข้าวต่อคนต่อวันของเกาหลีใต้อยู่ที่ 197.9 กรัม ในระหว่างเดือนพ.ย.ปีที่แล้ว ถึงเดือนมิ.ย.ปีนี้ ซึ่งลดลง 2.2% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

ที่มา Riceonline.com